

แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบการให้บริการประชาชน



ผู้รับผิดชอบงานให้บริการประชาชน นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล นางสาวเชนดาว นพศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สำนักปลัด	ส่วนโยธา	ส่วนคลัง
นางฉวีชา เติมศรีวัลย์ หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้ดูแลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ในสังกัดและรับผิดชอบ งานบริการในชื่อต่าง ๆ ดังนี้ - งานบริหารทั่วไป - งานศูนย์บริการร่วม นางสาวพิมพ์เกตุญา แพรวมณี นักพัฒนาชุมชน - งานสวัสดิการสังคม - งานส่งเสริมอาชีพ - งานประสานแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต - งานส่งเสริมศาสนา ชมรมธรรมะถิ่นประเพณี และศูนย์วิทยุชุมชน - งานส่งเสริมการท่องเที่ยว น.ส.สุวิมล หออ่อนมาณี บุคลากร - งานธุรการ - งานการเจ้าหน้าที่ - งานสารบรรณ และงานระบบหลักประกันสุขภาพ นางฉวีวรรณ ธิบศาทิษฐ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน - งานนโยบายและแผน - งานการศึกษา	นายพรอนันต์ ฮาพันธ์ หัวหน้าส่วนโยธา เป็นผู้ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัด และรับผิดชอบงานบริการในชื่อต่าง ๆ ดังนี้ - งานบริการให้กับปศุสัตว์ เสนอแนะ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ - ตรวจสอบก่อสร้างต่าง ๆ ของรถชนที่ชกของชุมชน ปลูกสร้าง ความดูแล ตรวจสอบงานโยธาและปฏิบัติ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจ นายสุรพงษ์ พุฒิกิต นายช่างโยธา ผู้รับผิดชอบงานบริการในชื่อต่าง ๆ ดังนี้ - งานก่อสร้าง การสำรวจ การออกแบบ การเขียนแบบ การประมาณราคา การควบคุมและการบำรุงรักษา - งานควบคุมอาคาร ค้างเคียง - งานสาธารณูปโภค - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจ นายณัฐพงษ์ ขรรค์รักษ์ ผู้ช่วยช่างโยธา ผู้รับผิดชอบงานบริการในชื่อต่าง ๆ ดังนี้ - งานรับเรื่อง รับแจ้งต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับงานโยธา - เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านธุรการส่วนโยธา - เป็นผู้ดำเนินการปฏิบัติงานด้านงานโยธาต่าง ๆ - เป็นผู้เขียนแบบแปลน แยกค้ำยว้าง แบบที่โยธาส่งไป และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารชั้น ๑ ชั้น เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยที่มีขนาดไม่เกิน 150 ตารางเมตรเท่านั้น (เรื่องฟรี) - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจ	น.ส.พจนาน พุฒิกิต หัวหน้าส่วนคลัง เป็นผู้ดูแลการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ในสังกัด และรับผิดชอบงานบริการ ในชื่อต่าง ๆ ดังนี้ - งานวางแผนการเงินและบัญชี - งานศูนย์บริการร่วม นายสุภณัฐ ประเสริฐสุข นักวิชาการบัญชี - งานประเมินทรัพย์สินและพัสดุ - งานที่ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดงหมื่นตึกเป็น นายเดวิด สุใจ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการค้า - งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ - งานธุรการ น.ส.พิชญ์ พุ่มกัน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการค้า - ผู้ช่วยงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

แผนผังปฏิบัติงานเรื่อง ร้องเรียน



